



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 หน้า 11 มูลค่าข่าว 134,772.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘บิ๊กตุ๋’ เปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่ ให้ใช้ ‘อุดมศึกษา’ นำหน้าวิทย์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กรณีการควมรวม วท., สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานวิจัยต่างๆ เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการอุดมศึกษา ซึ่งโดยหลักการเห็นด้วยกับการควมรวม แต่ไม่เห็นด้วยกับชื่อกระทรวงที่ใช้วิทยาศาสตร์ นำหน้า เช่นเดียวกับหลายคนที่กังวลว่าจะเน้นงานด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าพัฒนาอุดมศึกษา

นพ.เฉลิมชัยกล่าวว่า ล่าสุดนายสุวิทย์แจ้งให้ทราบว่าได้หารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยนายกฯเห็นชอบให้ปรับชื่อกระทรวงใหม่เป็น “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” เพื่อผ่อนคลาย เชื่อว่าจะทำให้ขบวนการมหาวิทยาลัยมั่นใจมากขึ้นว่า การควมรวมกระทรวงครั้งนี้จะเข้ามาช่วยพัฒนาการอุดมศึกษา และยังให้อิสระกับมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเช่นเดิม

นายกร จันทรวิโรจน์ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(ปคมท.) และรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับการจัดตั้งกระทรวงใหม่ แต่อยากให้แยกอำนาจหน้าที่ชัดเจน โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษา กับหน่วยงานรับผิดชอบด้านการวิจัย หากแยกอำนาจหน้าที่ชัดเจน คิดว่าการตั้งกระทรวงใหม่จะไม่มีปัญหา

นายกรกล่าวว่า ส่วนการควมรวมจะทำให้อุดมศึกษาอยู่ภายใต้ วท.ไม่เป็นอิสระในการบริหารจัดการหรือไม่ อยู่ที่การบริหารจัดการจะควมรวม หรือจะแยกตั้งกระทรวงใหม่ออกมาไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาหลักอยู่ที่การบริหารจัดการรูปแบบกระทรวงใหม่ที่ต้องจัดการให้ดี

“ความคิดเห็นของอาจารย์จากการประชุม ทปสท.ครั้งที่ผ่านๆมา มีทั้งเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการควมรวมเพื่อจัดตั้งกระทรวงใหม่ มีคณาจารย์ร้องมายังที่ประชุม ทปสท.ให้นัดประชุมวาระพิเศษ คาดว่าจะประชุมเดือนมิถุนายน เพื่อสรุปข้อคิดเห็นและข้อกังวลเรื่องการควมรวมกระทรวงใหม่ออกมาเป็นหนังสือเสนอนายกฯและรัฐมนตรีว่าการ วท.ต่อไป” นายกรกล่าว

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยมายหลังประชุมองค์กรหลักของ ศธ.ว่า ได้ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงใหม่แล้ว ขณะนี้ชัดเจนว่าให้ อุดมศึกษาเป็นหลัก จุดมุ่งหมายเพื่อต้องการปฏิรูปให้กระทรวงอุดมศึกษาสามารถมีวิจัย วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงมีนวัตกรรมทางสังคม เข้ามาอยู่ร่วม

ด้วย มีภารกิจเป้าหมายเดียวกัน ส่วนรายละเอียด นพ.อุดมจะไปทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นพ.อุดมกล่าวว่า วันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ตนและนายสุวิทย์จะหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทอป.) และต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน หารือที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และจะหารือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป คาดว่าแล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้

“สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือ จัดตั้งกระทรวงใหม่ได้ทันหรือไม่ เพราะการเลือกตั้งมีขึ้นในอีก 8 เดือนข้างหน้า ยืนยันว่าทันแน่นอน โดยต้องปรับแก้ พ.ร.บ.กระทรวง ทบวง กรม แต่เรื่องไม่ใช่ปัญหา และกระทรวงอุดมศึกษาที่ตั้งใหม่จะมีอยู่ 2 ส่วนหลักคือ ส่วนอุดมศึกษา มี พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากภาคอุดมศึกษา และประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้คิดว่าไม่ต้องปรับแก้ ส่วนที่สองคือ การวิจัย คือ ร่าง พ.ร.บ. วิจัยและนวัตกรรมของ พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม คือรวมวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วย” นพ.อุดมกล่าว และว่า คาดว่าภายใน 2 เดือน จะทำ พ.ร.บ.กระทรวงใหม่เสร็จ พร้อมนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในเดือนสิงหาคม และทางนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รับปากว่าจะใช้กระบวนการพิเศษเพื่อความรวดเร็ว คือให้มีคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาในชั้นตอนกฤษฎีกา เพื่อผ่านเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่าทันก่อนเลือกตั้งแน่นอน